
รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

***************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๓. นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๔. นายสุชาติ อินทับทิม  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๕. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๖. นางประนอม ทิวะพันธุ์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๗. นางสีไพร โกธรรม  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๘. นายอ านวย ตาวงค์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๙. นางเวียงมาศ ธีระแนว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๑๐.  นางอรัญญา เนตรผสม  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑๑. นายอณุรัตน์ แก้วทองค า ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
๑๒. นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๓. นายวีรวัฒน ์ ปานแสง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผ่านระบบ Zoom) 
๑๔. นางสุวิมล เจริญพร  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๕. นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม,รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
๑๖. นายวัทธิกร ขวัญจริง  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๗. นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๑๘.  นายวินัย ศรีวงษา  ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบ Zoom) 
๑๙. นายอโณทัย บัวขัน   ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๐. ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รก.ผอ.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒๑. นายยศ  ชาติรังสรรค์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒๒. นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๓. น.ส.สิริพร  นันท์ตา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 
๒๔. น.ส.ใกล้รุ่ง  ยิ้มศิลป์  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ 
๒๕. น.ส.ชนนิกานต ์ สิทธิวงศ ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๖. นางพนม  ชาติสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

      (ผ่านระบบZoom) 
๒๗. นายวิชิต          สุขสินธารานนท์  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์ฯ 

     (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๘. นายทัศนัย สิงห์โตทอง       หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๙. นางนฤมล พรดิลกธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๐. น.ส.จ ารัส เขาดี   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๑. นางกานต์จิรา ชูเถื่อน  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้กองคลัง (ผ่านระบบ Zoom) 
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๓๒.  นายสุรัตน์ ลิมานนท์ด ารง หวัหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๓. นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล  หวัหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๔. นายทรงศักดิ์  อารีย์พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๕. นายเสกสรร กุลสุนทร  หวัหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom)  
๓๖.  นายชมภู จันทร์เชื้อ  หวัหน้าฝ่ายป้องกันฯ ส านักปลัดฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๗.  นายอรุณ ปุมสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพย์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๘.  นางละเอียด อินสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพย์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๙.  นายพิชิต ขอผล   หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๐.  นายเฉลิมพล เพชรทิม  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพย์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๑.  นางสุรัสวดี        กาญจนนาภา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน กองพัสดุฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๒.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๓.  น.ส.ชุลีกร        ฉายะกูล  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๔.  นายปรีชา มั่นระวัง  หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๕.  นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม  

                                          (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๖.  ว่าที่ร.อ.ภานุพงษ์ มัน่นุช  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

                                          กองสวัสดิการสังคม  (ผา่นระบบ Zoom) 
๔๗.  นางจันทิมา      สังขดิษฐ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  หน่วยตรวจสอบฯ  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๘.  น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ หน่วยตรวจสอบฯ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๙.  ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

                                          และนันทนาการ   กองการศึกษาฯ 
๕๐.  นางวิลาวัณย์  เมโรนิต  นักวิชาการศึกษาช านาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

                                          กองการศึกษาฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๑.  นางเบญญา       บ ารุงพงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม 

                                          และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๒.  น.ส.สธุาสิน ี ปรางทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ฯ  

                                          (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๓.  น.ส.สวุพัชร สิงห์สุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยุทธศาสตร์ฯ  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๔.  น.ส.จุฬารัตน ์ ชมสวนสวรรค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ฯ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๕.  ว่าที่ ร.ต.กมลภพ วัฒนกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๖.  น.ส.ธมลวรรณ สีสังข ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๗. นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักปลัดฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
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๕๘.  น.ส.จุฑาจินดามณี  ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักปลัดฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๙.  นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

                                          และวัฒนธรรม กองศึกษาฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๖๐.  น.ส.ใจชนก วงศ์ใจฟู  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
๖๑.  นายพชรพงศ์ สร้อยเพ็ชร์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
๖๒.  น.ส.นันท์นภัส พ่ึงพิณ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. นายถนอมชัย   บุตรวงษ ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ติดภารกิจ) 
๔. นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ หัวหน้าฝ่ายนิติการฯ ส านักปลัดฯ (ลาพักผ่อน) 
๕. นายภูษิต  สังข์เมือง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม ส านักงานเลขานุการฯ (ลาพักผ่อน) 
๖. ด.ต.นิติ  แก้วชื่น  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม (ลาพักผ่อน) 
๗. นางภัครรัศมิ์ เที่ยงธรรมโม     นักวิชาการพัสดุฯ รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหาฯ กองพัสดุฯ (ลาพักผ่อน) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางกรวิการ์ ผูกพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักปลัดฯ 
๒. นายภัทระ         ทองค าพงษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดฯ 
๓. นายอภิวัฒน์ มโนน้อม  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดฯ  
๔. น.ส.ศิริกาญจณ์   ฉายะกูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 
๕. น.ส.นวพร คงศิริ   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  ส านักปลัดฯ 
๖. นายนครินทร์ นิลแพทย์  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  ส านักปลัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๐๐ น. 
เรื่องก่อนวาระการประชุม แนะน าพนักงานจ้างบรรจุใหม่ รายงานตัวต่อคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นายมานะสิทธิ์ จันทร์กลิ่น ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดส านักปลัดฯ 
- นางสาวรัตนา  ทองเอ่ียม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
  โรงเรียนศรีอินทรทิตย์ ฯ 
- นางสาวกานต์ชนก ฟักเอ่ียม ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  สังกัด กองสวัสดิการ ฯ 
- นางสาวปาจิรา ท่าทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองพัสดุ ฯ 
- นางสาวขวัญหทัย บุญก่อ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกอง  
  การศึกษา ฯ 
- นายอภิสิทธิ์ จันทร์น้ าคบ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สงักัดกองช่าง  
- นายกฤษฎา มัจฉากล่ า ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองทรัพยากร ฯ 
- นายชัยวัฒน์ สายค า ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองการศึกษา ฯ  
- นายภูรี อินทโชติ ต าแหน่ง คนงานประจ าเรือ สังกัดส านักปลัด ฯ 
- นายโชคชัย ท้วมไชยนาม ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง สังกัดส านักปลัด ฯ 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
ว่าที่ รต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก (๑) 
 
 
นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก (๒) 
 
 
 
 
 
นางประนอม ทิวะพันธ์ 
ที่ปรึกษา นายกอบจ.พิษณุโลก 
 
 
นายสุชาติ อินทับทิม 
ที่ปรึกษา นายกอบจ.พิษณุโลก 
 
ว่าที่ รต.วีรภัทร จีนดวง 
เลขานุการนายกอบจ.พิษณุโลก 
 
นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

- นายฉัตรชัย ฉิมหัวร้อง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดส านักปลัด ฯ 
- นายสัณฐิติ  พูนบุญ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา สังกัดกองช่าง 
- นายสมบัติ แสนวรรณนา ต าแหน่ง ภารโรง สังกัด รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 
: แต่ละคนบรรจุเมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๔ ได้มีการท างานมาแล้ว ใช้วุฒิแตกต่าง 
กันไปฝากให้ทุกท่านจงตระหนักว่าท่านท างานอยู่ในบ้านหลังนี้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก สอบเข้ามาเรื่องระเบียบการท างานทางราชการ การที่อยู่
ในระเบียบราชการต้องท าตัวให้สมกับเป็นข้าราชการ ต้องระวังในการประพฤติ  
ปฏิบัติ รักองค์กร ความก้าวหน้าในการท างานจะมีการประเมินทุก ๆ ๖ เดือน
ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยกันสอดส่องเรื่องการปฏิบัติ งาน              
เพ่ือที่ช่วยกันแก้ไข ขอให้ปฏิบัติงานกันอย่างมีความสุขกันทุก ๆ คนขอให้รัก
องค์กรเปรียบเสมือนบ้านของเรา 
: ยินดีที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน เครื่องแบบที่สวมใส่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า  
เราอยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก การมีเกียรติ    
มีศักดิ์ศรี การประพฤติปฏิบัติตนชื่อเสียงต่าง ๆ อยู่ในองค์กร ซื่อสัตย์ สุจริต 
ท างานให้เป็นประโยชน์ ขอให้มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร 
: ขอแสดงคามยินดีกับทุกท่าน อยากให้สร้างเครือข่ายความเป็นเพ่ือน
ติดต่อสื่อสารกันการสร้างเครือข่ายสื่อสารใน อบจ. กดไลค์กดแชร์ดูข่าวสาร
คณะผู้บริหาร ที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่เกือบทุกวัน ให้ติดตามข่าวสาร และในการ
เข้ามาเป็นพนักงานจ้างให้พัฒนาองค์ความรู้ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการท างาน 
สร้างองค์ความรู้ เ พ่ือพัฒนาตัวเองก้าวไปสู่ข้าราชการอบจ.ต่อไป ขอให้               
น าความรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาหน่วยงานของเรา ช่วยกันผลักดันให้นโยบาย          
ของท่านนายก ฯ ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด 
: ยินดีกับทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติงานร่วมกัน เพราะฉะนั้นการท างานใน อบจ.นั้น
เราต้องมีความซื่อตรง เข้มแข็ง ช่วยเหลืองานในด้านต่าง ๆ ไม่เกี่ยงงาน          
ขอให้ดูระเบียบการท างานที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือในสิ่งที่ท าได้ ปฏิบัติงาน               
ให้ตรงเวลา 
: แสดงความดีใจกับทุกท่านที่สอบผ่าน ใช้ความรู้ความสามารถ  และ              
มีมนุษยสัมพันธ์ระบบราชการ อบจ.พิษณุโลกสามารถน ามาเป็นต้นแบบได้        
ให้ตั้งใจท างาน ขอให้รักษาชื่อเสียงองค์กร 
: ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน อบจ.พิษณุโลกเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ ขอให้ตั้งใจท างาน รักองค์กร ค านึงถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ท าเป็น
ภาพรวมของทั้งจังหวัด ขอให้มีความรักความสามัคคี  
: แสดงความยินดี ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว อบจ. ขอให้ตั้งใจท างาน ขยันซื่อสัตย์ 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ ในการท างาน ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร                
ให้รักองค์กร สร้างเครือข่าย มีความสุขในการท างาน 
: ความก้าวหน้าของทุกคน มีโอกาสก้าวหน้า เป็นพนักงานจ้างสามารถ         ที่
จะเติบโตเป็นข้าราชการได้ โดยเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน             จาก
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นายอ านวย ตาวงค์ 
รองปลัดอบจ.พิษณุโลก(๑) 
นางเวียงมาศ ธีระแนว 
รองปลัดอบจ.พิษณุโลก(๒) 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 

กองที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เมื่อมีประสบการณ์ดีแล้วพร้อมกับศึกษาระเบียบต่าง ๆ 
สามารถที่จะไปสอบเป็นข้าราชการได้ โดยใช้วุฒิตามที่ได้ศึกษามา 
: ขอให้ท างานให้เต็มท่ี และขอให้ตระหนักกับค าม่ันสัญญาที่ให้ไว้ 
 
: ยินดีต้อนรับทั้ง ๑๓ ท่าน เข้าสู่อบจ.พิษณุโลก ให้ถือปฏิบัติและปฏิบัติ       
ตามที่ได้แนะน า ให้ตั้งใจปฏิบัติงาน ทุกคนถือว่ามีความสามารถ มีเกียรติ       
และศักดิ์ที่ได้แต่งชุดกากี ขอให้ตั้งใจ เรียนรู้ ศึกษางาน ทันสมัย ความใน       
อย่าให้ออกความนอกอย่าให้เข้า ท างานร่วมกันด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
: หวังว่าทุกท่านจะน าค าแนะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่ง   
ใน อบจ. เรามีบุคลากรรวมแล้วทั้งหมดไม่ต่ ากว่า ๘๐๐ คน การท างาน         
ทุกอย่างต้องท าด้วยความตั้งใจและเสียสละเพ่ือองค์กร เพ่ือตัวท่านเอง         
สร้างความมีชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรของเรา 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ระมัดระวังเรื่อง COVID – 19 เนื่องจากเข้ามาแล้วท าให้เกิดความเสียหาย       
ในเรื่องของการใช้ชีวิต การปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม   :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวีรวัฒน์ ปานแสง 
เลขานุการอบจ. 

: ขอแก้ไข 
- หน้า ๑๖ จากเดิม “ของรายงาน”แก้ไขเป็น “ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
เดือนเมษายน” และ “ตามก าหนดแผนตรวจสอบ” แก้ไขเป็น “ตามแผน
ตรวจสอบที่ก าหนด” 
- หน้า ๑๗ จาก “การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล” แก้ไขเป็น “การเบิกจ่าย            
ค่ ารั กษาพยาบาล ณ วั นที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ ไม่ประสงค์ ใช้ สิทธิ์                     
จ านวน ๔๕ ราย” 
:  หน้า ๑๗ ตัดค าว่า “ส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณอายุไปแล้ว” 
: รายชื่อของผู้มาประชุม และรายชื่อของผู้ ไม่มาประชุม มีรายชื่อซ้ า                  
นายถนอมชัย บุตรวงศ์  
 

มติที่ประชุม    : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารที่  ๒๗ เมษายน  
     ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ หน้าโดยให้แก้ไขข้อความดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 
   ๓.๑ การติดตามข้อสั่งการ 
                                  ๑. ตรวจสอบศาลาประชาคม เรื่องปลวก เครื่องปรับอากาศ หลังคารั่ว ผนังช ารุด  
                      และปัญหาอ่ืน ๆ (ส านักปลัด ฯ) 

 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าส านักปลัด ฯ 
 

: ได้ด าเนินการตรวจสอบศาลาประชาคม เช่น การรั่วของหลังคา ,ปลวก        
โดยเจ้าหน้าที่กองช่างได้ เข้าท าการตรวจสอบ และได้จัดท าประมาณ            
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นายวัชรพงษ์ สกุลวงศ์เวโรจน์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายวัชรพงษ์ สกุลวงศ์เวโรจน์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายวัชรพงษ์ สกุลวงศ์เวโรจน์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัชรพงษ์ สกุลวงศ์เวโรจน์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายวัชรพงษ์ สกุลวงศ์เวโรจน์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 

การค่าใช้จ่ายจัดส่งให้ส านักปลัดฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้น าเข้าบรรจุไว้         
ในแผนฯ ปี ๖๕ ขออนุญาตให้ช่างได้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป 

: ในส่วนที่ได้ส ารวจบางส่วนจากสถานที่จริง และอ้างอิงจากแบบที่ได้ท าการ
ปรับปรุงเดิม เช่น งานไฟ งานฝ้า งานตกแต่งภายใน รายการประมาณราคา
ตามท่ีได้น าส่งส านักปลัดฯ เป็นงานปรับปรุงอาคาร ซึ่งหลังคาเดิมส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงสร้างไม้  ปัจจุบันเกิดความเสียหายจากปลวก รอยน้ าหยดต่าง ๆ 
และได้ประมาณการครอบคลุมไปจนถึงการเปลี่ยนโครงสร้าง ส่วนที่ ๒           
ฝ้าเพดานเกิดจากน้ ารั่วซึม และมีขี้นกไปอุดตันเกิดน้ าไหลบ่าบนฝ้า จึงเกิด
ความเสียหายลุกลามไปทั่ว เป็นการทรุดตัวของอาคารบางจุด และได้น ารูป
เก่ามาให้ดูถึงโครงสร้างที่เป็นไม้ส่วนบน ของใหม่จะเป็นหลังคาเมทัลชีท      
ก็จะมีการทรุดตัวการช ารุดเช่นกัน 

: การทรุดเกิดจากสาเหตุใด 

 
: บางจุดไม้ผุพัง และปัญหาที่พบคือ ทับหลังที่เป็นปูนไม่ได้รื้อ ใช้เมทัลชีทเสียบ
ขึ้นไปและเมทัลชีทมีความหนามากกว่ากระเบื้องของเดิมที่เป็นลอนเล็ก         
จึงไม่สามารถเข้าไปถึงบางจุด เข้าไม่ลึกตามต้องการ จึงเกิดการเสื่อม            
ตามกาลเวลาและปัญหา อีกประการหนึ่งคือ ส่วนที่เป็นตะเฆ่รางบริเวณรอยต่อ
ซุ้มด้านหน้า ซึ่งเดิมโครงสร้างเป็นไม้ โครงสร้างเดิมจะมีแผ่นไม้มาปิดอีก
ชั้นหนึ่ง ท าให้ไม่สามารถที่จะใส่ตะเฆ่รางที่ลึกไปกว่านี้ ได้ เมื่ อมีฝนตก              
ในปริมาณมากท าให้น้ าระบายไม่ทัน จึงเกิดน้ ารั่วซึมบริเวณฝ้า 
: น้ าล้นในรางตะเฆ่ แล้วแก้ปัญาอย่างไร 
 

: วิธีแก้คือ ถ้าเราด าเนินการโดยการซ่อมแซมเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมด            
ก็จะสามารถแก้ไขได ้

: จะไหวหรือไม่ เปลี่ยนจากไม้เป็นโครงเหล็กจะหนักกว่าหรือไม่ 
 
: ไม่ต่างกันเท่าไหร่ เนื่องจากไม้ก็มีน้ าหนักมากพอสมควร 
 
: ครั้งที่แล้วด าเนินการไป ๔ ล้านกว่าบาท 
 

: ครั้งที่แล้วมีการแก้ไขแบบคืนเงินในส่วนของหลังคา เพราะโครงหลังคาไม้         
ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่เปลี่ยนแค่เหล็กที่เป็นส่วนด้านล่าง ถ้าออกแบบเป็น
เหล็กการดีไซน์ก็จะเปลี่ยนไป โครงสร้างก็อาจจะเล็กลง น้ าหนักอาจจะเบาลง       
จะสามารถแก้ไขในส่วนของตะเฆ่รางได้ดีกว่าโครงสร้างเดิมที่เราแก้ไขกันอยู่ 
ส่วนงานตกแต่งภายในยืนตามแบบเดิมยังไม่มีการดีไซน์แบบใหม่ ใช้คิดค านวณ
พ้ืนที่ตามที่เราค านวณไปในคราวที่แล้ว เวทีก็เช่นกัน สภาพภายในส่วนใหญ่
เกิดจากน้ ารั่วซึมและปลวกกัดกิน งานกระจกอลูมิเนียมทั้งหมด ๑๐ ชุด         
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายวัชรพงษ์ สกุลวงศ์เวโรจน์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 

นายวัชรพงษ์ สกุลวงศ์เวโรจน์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 

 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายอณุรัตน์ แก้วทองค า 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัชรพงษ์ สกุลวงศ์เวโรจน์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 
 
 

ทั้ง ๒ ด้าน อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ต้องแก้ไขอาจใช้การซ่อมแซมได้ แต่มีการ
ประมาณราคาเผื่อไว้ก่อน ประตูไม้สามารถเชื่อมต่ออาคารด้านล่างบิดงอ 
 
: เครื่องปรับอากาศเป็นอย่างไรบ้าง 

 

: เครื่องปรับอากาศเป็นเรื่องของครุภัณฑ์ให้ทางส านักปลัดฯ ไปด าเนินการ 
 

: ส านักปลัดฯไปด าเนินการให้เรียบร้อยทุกตัวทั้งบนและล่าง บางครั้งถ้าร้อน
จริง ๆ ต้องเปิดทั้งหมด ถ้ารับไหวเปิดเฉพาะบางส่วน แต่ต้องอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน ด าเนินการตรวจสอบ เวทีเป็นอย่างไรบ้าง ผ้าม่านปรับปรุงหรือไม่ 

:  มีงานปรับปรุงเวที ปลวกไม่กินผ้า แต่มีนกเข้าไปได้จึงเกิดความสกปรก      
พอผ้าสะสมฝุ่นหนาๆ จึงเกิดความเสียหายได้ รวมอยู่ในงานปรับปรุงเวที
เรียบร้อยแล้ว มีงานปรับปรุงไฟฟ้า 

: จะด าเนินการปี ๖๕ หรือ ๖๔ สามารถที่จะด าเนินการได้หรือไม่ 
 

: ต้องเข้าแผนก่อนจึงสามารถด าเนินการได้ ต้องหาเงินเพราะประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการนี้ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาทกว่า ซึ่งมีทั้งการปรับปรุง
หลังคา ปรับปรุงฝ้าเพดาน ภายนอกภายใน การตกแต่งเวที ปรับปรุงประตู          
ไม้วงกบ 

: น าเข้าแผนให้เรียบร้อย สามารถใช้งบเร่งด่วนได้หรือไม่ ถ้าอยู่ในแผนแล้ว
สามารถเร่งด่วนได้หรือไม ่

: ต้องใช้เงินปกติ ไม่ด่วน เหตุผลรู้นานแล้วแต่ไม่ด าเนินการ ไม่ฉุกเฉิน ต้องรับ
สภาพ 

: เปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วจะเหลือไม้หรือไม่ 
 

: หมายถึงส่วนที่จะยังคงอยู่ ถ้าเปลี่ยนจากโครงสร้างไม้เป็นเหล็กก็ต้องน าไม้
เดิมออกแล้วเปลี่ยนวัสดุที่ปลวกไม่สามารถกินได้ทั้งหมด รวมถึงผนังตกแต่ง
ภายใน โถงประชุมต้องรื้อออกหมด ในการออกแบบครั้งต่อไปต้องเป็นวัสดุ        
ที่ทันสมัยขึ้น ปลวกไม่สามารถกินได้ มีอลูมิเนียมสามารถแทนกันได้  

: ไม้อัดปลอม ไม้อัดซีเมนต์ พวกปลวกฉีดยาก่อนหรือไม่ 

 

: เรื่องการก าจัดปลวกได้ประสานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่าแนะน า 
ไม่ให้ฉีด เพราะถ้าฉีดปลวกจะหนีจากบริเวณนี้ไปอีกทีหนึ่ง จะลามไปเรื่อย 
ขณะนี้ได้ประสานงานกับทางกองพัสดุฯในเรื่องของการร่างขอบเขตงาน             
ที่จะต้องติดต่อกับผู้ประกอบการ SME อยู่ระหว่างการหารือกับกองพัสดุ ฯ 

: ให้รีบด าเนินการ 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายชมภู จันทร์เชื้อ 
หน.ฝ่ายป้องกัน ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

 
นายชมภู จันทร์เชื้อ 
หน.ฝ่ายป้องกัน ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก  
 
 
 
 
นายสมบุญ  บุญญเศรษฐโชติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 
 
 
 

๒. ติดตามทางท้องถิ่นกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติด าเนินการจัดการได้หรือไม่อย่างไร 
(ส านักปลัด ฯ) 
: กรณีเกิดภัยพิบัติในส่วนของท้องถิ่นอปท.ต่าง ๆ หากเกิดเหตุภัยพิบัติ            
จะมีกลุ่มไลน์ชื่อ “ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิษณุโลก” ซึ่งมีแต่ละ
ท้องถิ่นเข้าเป็นสมาชิก โดยมีส านักงาน ปภ.พิษณุโลก เป็นศูนย์รับเรื่องราว   
ภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมรายงานความเสียหายต่าง ๆ ตามแบบรายงาน              
เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๑๙๕ คน หากเกิด
ภัยพิบัติต่าง ๆ แต่ละ อปท. จะส่งภาพถ่ายพร้อมรายงานความเสียหาย จ านวน
ครัวเรือน แจ้งมาในกลุ่มไลน์ สามารถเปิดดูได้ กรณีหากขอความช่วยเหลือเหตุ
ภัยพิบัติใน อปท. เราสามารถประสานโดยตรงทางไลน์ และโทรศัพท์ส่วนตัว               
เพ่ือที่ขอความช่วยเหลือ กรณีขอความช่วยเหลืองบประมาณไม่เพียงพอ            
ส่ง เรื่องมาให้ขอความช่วยเหลือต่อไป ส่วนการติดต่อแจ้งของ อบจ.          
ขณะนี้มี  ๒ ช่องทาง คือ เบอร์ส่วนตัวฝ่ายชมพู ๐๘๑–๘๘๗–๐๐๔๐               
และจ่าเอกนิคม ๐๘๑–๔๘๒–๗๘๗๘ 

: ช่วยประสานงานและติดตามให้ทันสถานการณ์ ขอบคุณในหลายๆภารกิจ        
ไม่ว่าจะเป็นฉีดยาป้องกัน COVID – 19 หรือการไประงับเพลิงไหม้ การส่งน้ า 
ด าเนินการดีแล้ว ขอให้ด าเนินการต่อไป ในไลน์ภัยพิบัติมีจ านวนกี่ท่าน 

: จ านวน ๒ ท่าน 
 

: ช่วยกันดูเพ่ือที่จะรู้เหตุทันต่อสถานการณ์ บางครั้งผู้บริหารอาจจะยังไม่ทราบ
ถ้ารับการแจ้งมาแล้วไปปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งที่ด าเนินการได้ เ พ่ือที่จะไปแก้ไข
หรือระงับเหตุให้ทันต่อเหตุการณ์ และรายงานให้ผู้บริหารทราบของการไม่ใช่
รอให้ผู้บริหารตัดสินใจจนไม่สามารถไประงับเหตุได้แล้ว เช่น เรื่องไฟไหม้           
น้ าท่วม ควรจะหาวิธีติดต่อผู้บริหารหรือหัวหน้าให้ทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ 
ถ้าติดต่อไม่ได้ก็ต้องติดต่อให้ได้ เพ่ือที่จะได้สั่งการตามระเบียบ ถ้าติดต่อไม่ได้ 
ให้ท ารายงานเนื่องจากติดต่อไม่ได้แต่ต้องปฏิบัติ ไม่ปล่อยให้นิ่งดูดาย 
: ฝากไว้เรื่องของความพร้อม เวร ยาม ทั้งคนทั้งรถ ฝากช่วยกันดูเมื่อครั้ง
สุดท้ายที่ ไฟไหม้ต าบลดอนทอง ขอขอบคุณพวกเราที่ช่วยได้ทันท่ วงที              
เป็นห่วงเรื่องการติดต่อสื่อสาร เวลาชาวบ้านโทรแจ้งไฟไหม้เวลาตี ๒ กว่า    
พวกเราก็พร้อมที่จะไปช่วยเหลือ ทั้งรถท้ังคนท้ังน้ าต้องเตรียมให้พร้อม 
๓. จัดท ารายงานจ านวนผู้ เข้ากักตัวในโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ มีกี่ราย             
(กองสาธารณสุข) 
: จ านวนผู้กักตัวในโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ในรอบแรกจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 
และผู้ที่ผ่านการรักษาตัวในระดับหนึ่งมากักตัวที่โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ในรอบแรก
จ านวน ๗๓ ราย และในปัจจุบันถึงวันที่ ๑๓ จ านวน ๒๒ ราย ในเรื่องของการเช่า
พ้ืนที่ของโรงแรม ในรอบแรกเราเช่าเพียงชั้นเดียวจ านวน ๒๐ ห้อง มีค่าใช้จ่าย         
ต่อเดือนรวมถึงค่าอาหารด้วย ประมาณ ๑ ล้านเศษๆต่อมาทางคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกได้เตรียมความพร้อมซึ่งคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายสมบุญ  บุญญเศรษฐโชติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายสมบุญ  บุญญเศรษฐโชติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
นายสมบุญ  บุญญเศรษฐโชติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์

จึงได้เปิดรพ.สนามหลายแห่ง  ประกอบด้วย รพ.พุทธชินราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บึงแก่งใหญ่ และ รพ.ชุมชน แต่ละที่จะมีจ านวนเตียงที่ต่างกันไป ๑๐ เตียง              
๓๐ เตียง รวมทั้ง รพ.จิตรเวช เช่นกัน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
โดยการติดตามของคณะกรรมการมาตรฐานในการตรวจโรงแรมที่จะท าเป็น 
Hotpitel ได้เลือก โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ซึ่งในรอบที่ ๒ ขอให้เราเช่าพ้ืนที่ทั้งหมด
เพราะคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อจ านวนมากจึงขอให้เราท าส ารองไว้ ในการพิจารณา
ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์ในการรักษาในระดับหนึ่ง  แล้วที่ส่งมาที่รพ.สนาม โดย รพ.พุทธ
ชินราช เป็นผู้ส่งตัวมาดังนั้นในเรื่องของการเช่าพ้ืนที่ในรอบที่สองจะเช่าพ้ืนที่
ทั้งหมด            ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งว่าให้เราเช่า
ได้ไม่เกินพื้นที่ตะรางเมตรละ ๕๐๐.- บาท ซึ่งประมาณการออกมาทั้งหมดอยู่ที่
ประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท กว่า 

: ข้อมูลจ านวนคนที่เข้ากักตัวที่โรงแรม.เมย์ฟลาวเวอร์ทั้งหมดเท่าไหร่ 
 

: ตัวเลขทั้งสองครั้งประมาณ ๑๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึง
ปัจจุบัน ทั้งหมด ๒๒ ราย การเช่าโรงแรม ทางโรงแรมได้ด าเนินการปิดโรงแรม         
ซึ่งหลาย ๆ โรงแรมปฏิเสธ เนื่องจากว่าถ้ารับผู้ป่วยแล้วไม่สามารถรับแขกภายนอก
ได้ หลังจากที่เราเลิกใช้บริการแล้ว ทางโรงแรมต้องปิดตัวต่อ ในเรื่องของการพ่นยา 
ฉีดยา ท าความสะอาดทั้งหมด อย่างน้อยอีก ๑๔ วัน ต้องปิดโรงแรม อีกส่วนหนึ่ง
คือโรงแรมได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วว่ารับผู้ป่วย COVID – 19 จึงท าให้โรงแรมมีปัญหา      
ที่จะรับแขกท าให้เราจะต้องเช่าโดยมีค่าใช้จ่าย 
: โรงแรมที่เราเช่ามีกี่ตารางเมตรทางโรงแรมคิดเป็นห้องหรือคิดเป็นตารางเมตร 
 

:  ผนวกกันทั้งหมด โดยใช้ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ๕๐๐.- บาท         
ต่อตารางเมตร 

: ดูให้รอบคอบให้เป็นไปตามระเบียบ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ดูให้ถูกต้อง       
เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๔ มีมติออกมาเพ่ิมเติมว่าให้เรารับบุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด ๑๖ ราย ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ            
เรื่อง COVID – 19 ให้รับผิดชอบเรื่องอาหารก็ยินดี การที่เขามาอยู่นี่จะปิด       
ท าความสะอาดหรือปรับปรุง เรื่องเอกสารเซ็นสัญญา 

: เรื่องสัญญา ระเบียบยกเว้นไว้ให้ ไม่ต้องท าสัญญา 
 

: ได้ปรึกษาหารือกับท่านรองเวียงมาศ โดยหลักการแล้วตามระเบียบจะต้อง
พิจารณาสถานที่จากภาครัฐก่อน น ามาเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา 
เราจะรับตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา ๒๐๑๙ (ศคบ.) ก าหนดเลยไม่ได้ ต้องเอาตรงนี้มาพิจารณาด้วยเราต้อง
รับผิดชอบด้วยเวลาตรวจสอบ 
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นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

 
นายสมบุญ  บุญญเศรษฐโชติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬาฯ 
 
 
 

: สถานการณ์ในตอนนั้น มันแพร่ระบาดกันเยอะมากจนเราไม่สามารถ            
ที่จะคาดการณ์ได้ ต้องเตรียมไว้ถามว่ามีคนมาเข้าพักไหม  
: ส าหรับผู้ป่วยที่เข้ามาเป็นผู้ป่วยที่ได้ผ่านการรักษาตัวมาในระดับหนึ่งแล้ว 
เพราะฉะนั้นมาอยู่ต่อที่ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ เหมือนมาพักต่อในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ อาจจะเป็น ๕ - ๗ วัน และออกไป และก็จะมีคนใหม่เข้ามา
หมุนเวียนกันไปซึ่งรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยที่เข้ามากักตัวบางคน
เห็นว่าตัวเองปลอดเชื้อแล้วก็กลับไปเก็บตัวที่บ้าน จะวนเวียนอยู่ในลักษณะนี้  

: ต้องไปเก็บข้อมูลและรายละเอียดให้มากที่สุด ผู้เข้าพัก รายชื่อ เผื่อการ
ตรวจสอบ ถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยง  

: เรื่องต่าง ๆ ที่ด าเนินการสิ่งส าคัญที่สุด คือ หนังสือสั่งการจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศคบ.มท.)     
จะเป็นตัวยืนยันในอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีหลักให้เราอ้างอิงถ้ามีปัญหา
ขึ้นมาในอนาคต เราเช่าในราคาที่สูง เราสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรต่าง ๆ        
ได้เยอะไม่ว่าในเรื่องของตัวคนที่เข้ามาหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลแล้วหรือ
บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งชุมชนรอบข้าง และได้มองภาพรวมหลาย ๆ 
อย่าง อยากให้มีหลักการที่ชัดเจน อย่างที่ปลัดกล่าวว่า ส่วนราชการไม่สามารถ
ใช้พ้ืนที่ได้แล้ว จึงมาด าเนินการในส่วนของเอกชนหลักให้ชัดเจน เพ่ืออนาคต      
ที่จะสามารถชี้แจงต่อไปได้ สัญญาจะครบ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ จะต่อสัญญา
ต้องดูให้ดี ให้รัดกุม 

: จากเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔ ที่มีมติให้อบจ.ดูแลเรื่องที่พักของบุคคลากร
ทางการแพทย์ ให้หารือ สสจ. สอบถามว่าเรื่องระเบียบที่ปลัดฯ กล่าวว่า
สถานที่ราชการมีพ้ืนที่ในการรองรับบุคลากรเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งถ้าเขาตอบ            
ว่ามีหรือไม่มีให้ สสจ.ตอบ ถ้าเราจะเปลี่ยนเราช่วยเหลือในเรื่องของค่าอาหาร
ได้  เรายินดีที่จะสนับสนุนเรื่องค่าอาหารให้กับบุคคลากรเหล่านั้นได้                    
ให้รีบด าเนินการเนื่องจากจะเดินทางมาแล้ว หมอสุชาติกล่าวว่าคนไม่ได้
อยากจะไปอยู่ในโรงแรม ถ้าเป็นไปได้เอามา Swab แล้วไม่พบเชื้อก็สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าจะกักตัวจริง ๆ ในสถานที่ที่เป็นของราชการก่อนได้หรือไม่ 
เรื่องการผิดระเบียบจะได้ไม่เกิดขึ้น ด าเนินการท าหนังสือถึง สสจ.เรื่องมติ                            
ของคณะกรรมการ เนื่องจากไม่คุ้ม เพราะหนังสือให้ด าเนินการในสถานที่
ราชการก่อน 
๔. ตรวจสอบพระราชวังจันทน์ เรื่องความเสียหายต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ให้ช่วยกันคิด เนื่องจากไม่ใช่เรื่องของกรมศิลป์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของ อบจ. 
: ชี้แจงการด าเนินงานเรื่องหลังคาพระราชวังจันทน์ เบื้องต้นจากที่ได้รับ
นโยบายให้ติดตั้งแผ่นหลังคาที่ร่วง ได้ส ารวจจ านวนแผ่นที่มีอยู่ จ านวน ๓๖ 
แผ่น แก้ปัญหาโดยการใช้สกรูไปขันยิงไว้ก่อน ในปัญหาระยะสั้นที่แก้ไข
ชั่วคราว ส่วนระยะยาว ขณะนี้กองช่างได้ประมาณการาคาเปลี่ยนโครงสร้าง
หลังคามาแล้วจะด าเนินการบรรจุเข้าแผนฯ และด าเนินการในระยะยาวต่อไป 
งบประมาณอยู่ที่ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ช่างจักรปราณี และช่างศราวุธไปส ารวจ 
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นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 
 

 
: ที่เคยน าเรียนไปแล้วว่าไม่สามารถใช้ตัวเดิมได้ ด าเนินการซ่อมชั่วคราว       
เพ่ือให้อยู่ในสภาพเดิมไปก่อน จะเป็นแผ่นเหล็กลอน ได้ไปปรึกษาที่กรมศิลป์
แล้วมีความคล้ายคลึงกับแผ่นเก่าอยู่ จะเปลี่ยนหลังคาที่เป็นแผ่นนั้นทั้งหมด 
โดยจะไม่ยุ่งโครงสร้าง เนื่องจากเป็นโครงสร้างเหล็กอยู่แล้ว เปลี่ยนแผ่นหลังคา
ทั้งหมด ลวดลายจะเป็นธรรมชาติสีออกเทา ๆ ด า ๆ  

: จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุหรือไม่ 
 

: ดูราคาเก่าท่ีท ามาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ – ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท            
แผ่นรองด้วยกระเบื้องยางเคลือบอัลฟัล แผ่นอลูมิ เนียมทองเหลืองชุบ และ
น าไปแปะกับกระเบื้องยาง และขันน็อต ไม่ได้ขันน็อตทั้งหมดท าในลักษณะ       
ให้งอปลาย เหมือนกระเบื้องรุ่นเก่า ๆ พอขยับการเชื่อมของแผ่นกับหลังคา 
จะค่อย ๆ เคลื่อนและหลุด ลักษณะที่ท าเป็นเฉพาะกับที่นี่และตามท้องตลาด
ไม่มี เพราะบริษัทที่ด าเนินการให้ไม่อยู่แล้วเหมือนท ามาชั่วคราว ถือว่าเป็นการ
สิ้นเปลือง 

: ๓๖ แผ่นที่เปลี่ยน ครบหรือไม่ 

 

: ก าลังเริ่มด าเนินการอยู่ คาดว่าจะไม่ครบ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าไปอยู่ที่
ไหน 

: ให้ไปดูว่าเพียงพอหรือไม่ จุดอับเปลี่ยนทดแทนไปจะประหยัดงบประมาณ 

 

: เพ่ิมเติมในงบ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท มีในส่วนของพ้ืนภายใน เปลี่ยนแผ่น
หลังคา และพ้ืนปาเก้ภายใน ในส่วนของห้องที่ช ารุดโดนปลวกกิน ซึ่งเป็นลาย
เฉพาะไม่มีในท้องตลาด ในห้องด้านทางเข้า 

: เป็นพ้ืนลามิเนตถ้าเปลี่ยนเป็นคล้าย ๆ เสื่อน้ ามันเสื่อน้ ามันลายไม้ ปูทีเดียว
ง่าย ๆ ประหยัด ถ้าเหมาะสมด าเนินการ 

: ด าเนินการหารือกับช่าง ในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างภายในโบราณสถาน
ด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากหาจุดไม่เจอคือไฟ
โบราณสถานทั้งหมดอยู่ระหว่างส ารวจ คาดว่าสายไฟใต้ดินช ารุด  

: ที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไร 
 

: น าเสนอเพ่ือพิจารณา เนื่องจากใช้พ้ืนที่วังจันทน์ออกก าลังกายทุกวัน        
สิ่งที่พบเห็น ถือว่าพระราชวังจันทน์เป็นสิ่งที่ส าคัญของ อบจ. ในรั้วด้านหน้า
แต่ละเสาถอนหมดและล้ม พอล้มบางจุดน าไม้มาค้ าไว้ บริเวณด้านหน้า         
จะเป็นเกือบทั้งหมด ต้องไปดูในเรื่องของการซ่อม ถ้าซ่อมได้อาจจะต้องเพ่ิม
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

พุก เพ่ือให้ลึกขึ้น และในส่วนของบริเวณข้างศาลากลาง ซึ่งบริเวณนั้น         
มีถังขยะและได้แจ้งกับทางเทศบาล เนื่องจากคนน ามาทิ้ง ร้านค้าบริเวณนี้       
ก็น ามาท้ิงตรงประตูทางออก และเห็นว่าเป็นจุดที่ทุกคนผ่าน และเป็นสถานที่
พระราชวังจันทน์และติดกับทางศาลากลาง ต้นไม้ ต้นหญ้า เป็นจุดที่ต้องดู      
ในเรื่องของความสะอาด บริเวณรั้วด้านหลังศาลากลางค่อนข้างสกปรกมาก
เพราะจะมีรถของคนที่มาติดต่อส่วนราชการมาจอด มีขยะและสิ่งต่าง ๆ         
เต็มไปหมด เดินได้รอบพบว่ามีการปลูกต้นชา แต่ในขณะนี้ มีต้นหญ้าคลุม
บริเวณรั้ว ทางกองช่างได้ด าเนินการตัดอยู่เสมอ แต่ในช่วงหน้าฝนต้นหญ้า
ยาวไว และถ้าเราบูรณาการเราต้องท าสม่ าเสมอต่อเนื่อง อาจเชิญชวนกลุ่ม
ต่าง ๆ มาช่วยกันพัฒนา เนื่องจากพ้ืนที่กว้างและบริเวณหลังศาลากลาง
ค่อนข้างที่สกปรก ในเรื่องของรั้วและต้นหญ้าถ้าท าดีแล้ว ตัดให้สวยงาม        
จะเป็นสิ่งที่ดีน าเรียนเพ่ือพิจารณา 

: บริเวณนี้สกปรกมาก ต้องไม่ให้รถเข้าไปจอด ปิดรั้ว เพราะเข้าไปจอดแล้ว        
มีการน าขยะไปทิ้ง กองการศึกษา ฯ มีพวกช่างหรือไม่ ให้ช่างของกองช่าง        
ไปช่วยแก้ไขหาทางปิดรั้วไม่ให้เข้ามาจอด เนื่องจากเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย หารั้วที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถหาซื้อวัสดุที่มีลักษณะเดียวกัน      
ถือว่าเป็นการซ่อมแซม 

: ให้ช่างเข้าไปดูและให้กองการศึกษา ฯ ซื้อวัสดุมา ให้ช่างเข้าไปด าเนินการให้ 
 

: กองการศึกษา ฯ ด าเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อย 
 

: ชี้แจงเพ่ิมเติม ว่าจะมีปัญหากับชุมชนด้านหลังหรือไม่ เพราะที่กระทบมาก
คือ ชุมชนที่อยู่ติดกับวังจันทน์ 

: สามารถออกบริเวณอ่ืนได้ คือบริเวณหลังค่าย บริเวณนี้ไม่ใช่ทางสาธารณะ 
ติดป้ายไว้เบื้องต้นก่อนว่า เส้นทางนี้งดใช้ จาก อบจ.พล. เนื่องจากเพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีทางคูข่นานไปใช่หรือไม่ คู่ขนานนอกรั้ว 

: ถ้าจะท ารั้วปิดต้องปิดทั้งสองฝั่ง 
 

: ปิดบริเวณนี้ก่อนไม่ให้รถยนต์เข้าไปจอด เจตนาคือไม่ให้รถเข้าไปจอด 
 
: ขอเสนอว่า ถ้าวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้รถจอด ควรท ารั้วกั้นเฉพาะลานที่จะเข้า
ไปจอดได้หรือไม่ เนื่องจากเคยมีเรื่องขยะร้องเรียนถึง ผวจ. ขยะบริเวณ
ด้านหลังชุมชนชอบแอบน ามาทิ้งประจ า ปัจจุบันได้ย้ายถังขยะ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มาทิ้ง 

: ไม่ให้รถมาจอดก่อน เพราะส่วนใหญ่สกปรกที่ลานจอดรถ ติดป้ายไปก่อน      
เส้นทางเข้าออกนี้จะปิด ขออภัยในความไม่สะดวกเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
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นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุชาติ อินทับทิม 
ที่ปรึกษานายกอบจ.พล. 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายบัญชา พินิจอปุพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: อาทิตย์หน้าได้นัดประชุมที่วังจันทน์ จะน าปัญหาทุกเรื่อง รวมทั้งสถานที่
อาคารต่าง ๆ สรุปประเด็นการดูและรักษา งานซ่อมอาคาร จะสรุปปัญหา   
ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะหรือเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ น าเข้าที่ประชุม          
น่าจะจบปัญหาอะไรเกี่ยวกับวังจันทน์ อาคารพาณิชย์ให้เช่าการจอดรถ             
ตู้บริจาค จะสรุปปัญหา เรื่องซ่อมอาคารเป็นปัญหาซึ่งสามารถบริหารจัดการ
ได้ การมุงหลังคาใช้แผ่นเหมือนแผ่นอัสฟัลมาปู ทองเหลืองเป็นแผ่นโชว์จะดูที่
ปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงไปก่อน ที่ต้องซ่อมก็ซ่อมจะได้ใช้งบประมาณน้อยลง จะ
ดูหลังคาให้เลยทีเดียว รั้วน็อตที่ยิงน่าจะแตกโดนเบียดเข้ามา จึงล้ม เพราะ
เป็นเสาลอย ไม่ได้แข็งแรง บริหารจัดการปัญหาหลัก ๆ 
: ประเด็นที่เราไป Workshop ที่วังจันทน์ กรมศิลป์เป็นกรมที่แตะต้องอะไร
ไม่ค่อยได้ เสนอแนะชวนหัวหน้าที่ตัดสินใจได้ว่าจะด าเนินการแบบนี้                 
มีข้อจ ากัดอย่างไร  
   - ประเด็นที่สอง ขอชมการปฏิบัติงานของ ผอ.ชูศักดิ์ รับผิดชอบตั้งแต่   
สนามกีฬา ฯ ท างานรวดเร็ว อยากให้ช่วยกันคิดและมารายงานในที่ประชุม
ท าอย่างไรให้รวดเร็ว 
   - มณฑปหลวงพ่อพุทธชินราชให้กองช่างออกแบบ พอออกแบบเสร็จแล้ว 
หาเงินเรี่ยไร แบบมณฑปด าเนินการไปถึงไหน ใครเป็นคนออกแบบจะได้มา
ปรึกษากันและรวดเร็ว 

: เรื่องนี้รองนายกธวัชชัย ได้สั่งการมาแล้วว่าจะให้ด าเนินการโดยเรี่ยไรเงิน 
เนื่องจากไม่สามารถตั้งเป็นงบประมาณเพ่ือด าเนินการได้ บริเวณที่จะน า    
พระพุทธชินราชประดิษฐาน ต้องแน่ใจว่าจะเอาต าแหน่งไหน และตามแบบที่
ถ่ายมาจะพิจารณาว่าอันไหนที่ท าแล้วดูสวยงามกว่าและเหมาะสม ขณะนี้       
ร่างหนังสือว่าจะอยู่ในรูปแบบใด จะเชิญชวนกันร่วมบริจาคทั้งหมด แล้วก าลัง
ศรัทธา 

: ใช้แบบจัตุรมุขหน้าจั่ว ๔ ด้าน เห็นรอบทิศโปร่งๆมีหลังคา 
 

: บริเวณด้านบนจะเป็นทรงเจดีย์และมุมหลังคา ๔ มุม จั่ว ๔ มุม ๔ ด้าน 
 

: สูงประมาณศาลพระพรหม ออกแบบด าเนินการสร้างได้เลย ดูจุดให้เหมาะสม 
 
: ระหว่างกลางต้นฉ าฉาตัดเหลือไม่สูงแล้ว แต่ในส่วนต้นโพธิ์ยังคงอยู่ ถ้าจุด
บริเวณนั้นยังคงสามารถด าเนินการได้ เบื้องต้นช่างได้เข้ามาดูแล้ว 
 

: ออกแบบไม่ยาก ประมาณก่ีวันได้ 
 

: ด าเนินการร่างแบบไว้แล้ว 
 

: ร่างแบบแล้ว ประมาณการ ดูราคา หาเงินบริจาคเฉพาะภายในก่อน 
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นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ออกแบบประมาณวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างท าแบบหนังสือ
ไดร้่างไว้แล้ว ไม่เกินวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แบบเสร็จ 

: ท าหนังสือแจ้งเวียนภายใน 
๕ . ทุกส่ วนราชการดูแลเจ้ าหน้าที่ รวมถึ งนั กศึกษาฝึกงานที่มาจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกี่ยวกับ COVID – 19 
:  ฝากทุกกอง ก าชับข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างในกอง  ตลอดจน
นักศึกษา ที่มาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ก าชับในเรื่องของการรักษา
มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันการแพร่ระบาดงดการไปสังสรรค์ดื่มสุรา      
ที่ท าให้แพร่เชื้อ COVID – 19 ทุกกองรับทราบ จากไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ      
ก็มีนักศึกษาฝึกงาน ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่มีไทม์ไลน์มากท่ีสุด กินร้อน ช้อนฉัน 
สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ถ้าเราป้องกันก็ไม่เกิด จังหวัดพิษณุโลก    
ของเราให้ความร่วมมือดี ในเรื่องของประชาชน และราชการทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันดี  ท าให้ตัวเลขไม่กระโดดไปสูงมาก มีสูงมากอยู่ช่วงหนึ่ง คือ                    
ช่วงสงกรานต์ ตัวเลขของประเทศไทยน่าจะไปถึงหลักแสน ไทม์ไลน์ล่าสุด       
มาจาก จ.ปทุมธานี ถ้าใครมาช่วงนี้ยังต้องกักตัวตามมาตรการของ สสจ. 

๖. ก าชับเรื่องการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการที่มีจ านวนหลายวัน 
: ทุกส่วนราชการทุกกอง การลาต่อเนื่อง เนื่องจากวันหยุดราชการหลายวัน
และยังขอลาเ พ่ิมเติม ขอให้งดเป็นนโยบายที่ ให้ทุกกองน าไปก าชับ              
อย่าใช้โอกาสช่วงนี้ในการลา ห้ามไม่ให้ลา แต่จะมีผลกับการพิจารณา            
ในการประเมิน 

มติที่ประชุม   : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 

: รายงานความคืบหน้าโครงการตามข้อสั่งการของนายกฯ  
โครงการที่ ๑โครงการปลูกบัววิคตอเรีย ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารบึงราช
นก เพ่ือจะปลูกบัว ได้เรียกผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญาการจัดซื้อ จะนัดผู้รับจ้างมา
ปลูกมาในคราวต่อไป คาดว่าจะเป็นอาทิตย์หน้า 
 

: ปลูกบัวมีการรับประกันหรือไม ่
 

: ไม่มีการรับประกัน ปลูกเสร็จคือจบ จะมีมาให้เผื่อไว้ประมาณ ๑๐ ต้น
ประมาณ ๕๐๐ บาท เส้นผ่านศูนย์กลางของใบประมาณ ๒๐ เซนติเมตร 
: บัวที่มีอยู่เดิม จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของบัววิคตอเรียหรือไม่ 
 

: บัวที่มีอยู่เดิมเราจะฉีดยา จะมีผลเวลาขึ้นมา จะทิ่มแทงท าให้บัววิคตอเรีย
เสียหาย ขณะนี้ฉีดยาไว้แล้ว 
: ด าเนินการให้เรียบร้อย ขุดออกได้หรือไม่ 
 
: ไม่สามารถขุดได้เพราะอยู่ในน้ าลึก เราไม่ได้สูบน้ าออกหมด คอยก าจัดให้
เหลือ น้อยที่สุด 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 
 

 

หน้า 15 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 

: ให้คนคอยดู ถ้าเกิดขึ้นมาให้คนไปตัดออก 
 

: ขณะนี้ได้ปรับปรุงจุดที่จะท าเป็นม่านน้ าที่ ผอ.กองช่าง ได้ด าเนินการไว้       
จะท าบริเวณนี้เป็นม่านน้ า และปลูกบัววิคตอเรียไว้ด้านล่าง ท าน้ าล้นออกมา       
เป็นม่านน้ า 

: ต้องมีเป็นปีกออกมาหรือไม่ 
 

: ถ้าแรงดันน้ าพอ จะล้นออกมาเป็นม่านน้ า 
 

: จะย้อยใส่พนังตรงคานหรือไม่ ค่อยๆปรับเอา ถ้าเป็นปีกออกมาน้ าจะรินสวย
กว่าเหมือนจัดเสี้ยมใหม่ รูปซ้ายด้านล่างจะให้น้ ารินด้านขวาหรือซ้ายหรือทั้ง
สองทาง 

: ทางด้านขวาต่ ากว่า 
 

: มีปีกหรือไม่ หรือเป็นพนังธรรมดา 
 

: เป็นพนังแล้วจัดเสี้ยม 
 

: ลองด าเนินการด ู
 
: ที่คิดภาพเอาไว้คือจะเป็นม่านน้ า ซึ่งจะไหลออกมาด้านขวา ถ้าแรงดันน้ า       
สูงก็จะผลักตัวน้ าออกมาทางด้านขวา เป็นม่านลงมา สิ่งที่อยากได้ คือ เสียงน้ า       
ที่จะดังก้องพอสมควร  

: ที่แนะน าไปเมื่อสักครู่แรงดันน้ าไม่ต้องมาก ขอแค่ให้น้ าล้นและตกลงมา        
โดยธรรมชาติ ดูระดับของคานต้องให้เท่ากันมากที่สุด มิเช่นนั้นจะไหล              
ไปบริ เวณที่ต่ าที่สุดและจะไม่สวยงาม ปรับระดับโดยการท าเป็นเสี้ยม              
เป็นปีกเป็นพนังแล้วจัดเสี้ยม ดูระดับและสร้างปีกขึ้นมาให้สวย ถ้าเป็นแบบนี้
น้ าจะไหลรินมาตามคานแนวพนังของคานบน 
: ให้มุมด้านบนตรงและได้ระนาบที่สุด ไม่ฉาบพนัง 
 

: ได้ระดับหรือไม ่
 

: ขณะนี้เหลืออีกจุดข้างหนึ่ง ก าลังจะปรับปรุงให้ได้ระดับเท่ากันหมด 
 

: ปรับระดับน้ าให้เท่ากันให้หมด 
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นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 

 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 

 

: ที่เป็นห่วงคือการก าจัดวัชพืช เพราะว่าบัวจะมีหลากหลายต้องไปตรวจสอบ
ว่าสารตกค้างที่ฉีดไปหมดหรือยังเพราะว่าถ้าฉีดแล้ว สารตกค้างจาก         
การที่ก าจัดบัววัชพืช กลัวว่าบัววิคตอเรียจะไวต่อสารเคมีหรือไม่ พอเราปลูก
ในน้ า ไม่รู้ ว่าในน้ าจะมีสารตกค้างหรือไม่  ถ้าเอาไปลงจะท าให้ตาย                  
ให้ไปศึกษาดู เพราะถ้าฉีด ๒ - ๓ รอบพอดูดซึมไปชุดแรกตาย ชุดสอง        
ยังไม่ตาย ไหลบัวขึ้นมาอีกจะฉีดไม่ได้แล้ว รอบสองขึ้นมาอีกจะไม่สามารถ  
ฉีดได้แล้ว พอปลูกวิคตอเรียไปแล้วจะไม่สามารถฉีดได้ ต้องถอนอย่างเดียว 
ฉีดไปฉีดมาขึ้นใหม่ ไม่ตายง่ายๆเนื่องจากดินมีหลายชนิด งอกขึ้นมาใหม่       
ก็ไม่สามารถฉีดได้แล้วเพราะปลูกบัวไปแล้วต้องน้ าสะอาด น้ าดีจริง ๆ             
มิเช่นนั้นไม่รอด ห่วงว่าใช้สารเคมีและจะมีสารตกค้าง 

: ส่วนที่เราจะปลูกเราจะปลูกด้านข้าง พอโตขึ้นมาใบจะยื่นไปประมาณ ๓ 
เมตร จะปลูกตรงกลางไม่ได้ เนื่องจากระดับน้ าลึกมากประมาณ ๔ เมตร 

: ด้านข้างคิดว่ามีบัวหรือไม่ 
 

: ไม่เยอะแล้ว เพราะขุดลอกไปรอบหนึ่งแล้ว  

 
: ส่วนที่เราจะปลูกให้ขุดลอกอีกรอบ 
 

: ต้องสูบน้ าให้ได้ระดับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราสูบเร็วไม่ได้ กลัวดินจะ
ไหลต้องค่อยๆ สูบเพราะน้ าลดไวแล้วดินข้างๆ จะไหลลงกลัวจะไปกระทบ
อาคารที่ท าไว้ 

: ด าเนินการให้ดีที่สุด คอยตรวจสอบตลอดว่าด าเนินการไปแล้วบัวธรรมชาติ  
จะข้ึนมาอีกหรือไม่ ต้องคอยตัด 

: โครงการต่อไปคือ โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย สืบเนื่องจาก                
ที่ อบจ. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อปท. ในเขตจังหวัดพิษณุโลก            
เพ่ือก าจัดขยะอันตรายปีนี้เราตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นการ
ก าจัดขยะอันตราย ขั้นตอนในเดือนนี้เราประสานกับอปท.ในจังหวัดพิษณุโลก
เพ่ือให้รวบรวมขยะได้แล้วระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบวิธี
จัดเก็บที่ถูกวิธีเพ่ือคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง หากสถานการณ์ COVID-  19 คลี่คลาย
จะจัดพิธีส่งมอบขยะอันตรายในปลายเดือนกรกฎาคม ขณะนี้ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ได้ท าสถานที่ ที่บอกไว้ว่าสวนรุกขชาติได้ท าเป็นอาคารชั่วคราว เพ่ือพักขยะ
อันตราย รอเวลาที่น าไปก าจัดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

: จะปิดด้วยวัสดุอะไร ไม่ต้องถาวร 
 

: จะปิดไม่ให้อุจาดตา ใครมาส่งก็จะแยกเป็นห้องๆ 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 

 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 
 

: สรุปโครงการรวมพลคนสร้างฝายฯ น าไปรายงานช่วงสิ้นเดือน 

 
: โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณลานไม้ประดับ ขณะนี้ได้ท าการถมดินบริเวณ
ลานที่จะจัดภูมิทัศน์ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากกองช่าง ในการปรับ
พ้ืนที่ด าเนินการไปแล้วประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และเรื่องของการจัดซื้อ          
จัดจ้างด าเนินการหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะปรับระดับ
ให้แล้วเสร็จ 

: ท าแล้วต้องสวย 
 

: บริเวณในลานหลังคาจะเป็นไม้ร่ม นอกหลังคาจะเก็บไว้เพื่อปลูกไม้ตามฤดู 
 

: ระบบน้ าสมบูรณ์หรือไม่ 
 

: ขณะนี้ก าลังปรับพื้นที่ก่อน แล้วจะดูเรื่องระบบน้ า  
 

: ด าเนินการให้ดี ให้ทั่วถึง 
 

: แจ้งเพ่ือทราบ เรื่องสนามกีฬาฯ เป็นมาตรการที่ปฏิบัติในสนามกีฬาฯ ในช่วง
สถานการณ์ COVID – 19 ฝากประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ          
ในการใช้สนามกีฬา ฯ 

: ประชาสัมพันธ์รับเรื่อง 
 
: ได้เปลี่ยนประตูทางเข้าจากประตู ๑ เปลี่ยนเป็นประตู ๒ ทางด้านทิศเหนือ 
เป็นการเข้า -  ออกทางเดียว และได้มีมาตรการตามรัฐบาลก าหนด                  
โดยการลงทะเบียนและจัดให้มีลานจอดรถ อยู่ด้านข้างทั้งหมดส าหรับ
ประชาชนที่มาออกก าลังกายและใช้การเดินรถทางเดียวคือเข้าและวนออก
ด้านซ้ายทางเดียว ออกขวากลับทางเดิม  

: รถเข้าไปด้านในได้อยู่ใช่หรือไม่ 
 

: จะเน้นแค่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาราชการ ช่วงเย็น         
จะวนให้จอดลานด้านหน้าอย่างเดียวเพ่ือสะดวกต่อการควบคุมดูแล 

: กล้องยังใช้งานได้ดีหรือไม่ 
 

: กล้องไม่สามารถใช้งานได้ ยังไม่มีกล้อง ใช้ รปภ. ในการควบคุมดูแล 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 

 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายอณุรัตน์ แก้วทองค า 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นายอณุรัตน์ แก้วทองค า 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 

: อย่าให้รถหาย เนื่องจากกล้องเสียอีก 
 
: ปัจจุบันใช้กล้องส่วนตัว และพบปัญหาหม้อแปลงไฟช ารุด ๑ หม้อซึ่งใช้จ่ายไฟ
บริเวณโดยรอบสนามฟุตบอลได้ด าเนินการประสานกับทางการไฟฟ้าเรียบร้อย
แล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบหม้อ
แปลง 
: ตรวจสอบถึงไหนแล้ว 
 

: รอการไฟฟ้าภูมิภาคเข้ามาประมาณการหม้อแปลงที่อยู่บึงราชนก หม้อแปลง 
ที่ช ารุด ๕๐๐ kVA ซึ่งที่ส ารอง โดยได้สอบถามไปแล้วไม่มีให้เช่าในส่วนของ
๕๐๐ kVA แต่เรามีส ารองอยู่ ๑๖๐ kVA ซึ่งสามารถใช้ด้วยกันชั่วคราวได้             
แต่ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม อาจจะเปิดไม่เต็มพ้ืนที่ รอเข้ามาส ารวจที่บึงราชนก
ได้ส่งหนังสือไปแล้ว 

: เกี่ยวอะไรกับบงึราชนก 
 

: เนื่องจากหม้อแปลงอยู่ที่บึงราชนก ให้ไปส ารวจที่บึงราชนกถ้าใช้การได้ก็จะ
ยกมาใช้ที่สนามกีฬาฯ 

: เรามีหม้อเก่าอยู่ที่บึงฯ จะเอาไปใช้ที่สนามฯ หม้อที่บึง ๑๖๐ kVA กับของเดิม 
๕๐๐ kVA ต่างกันเยอะใช้ได้หรือไม ่

: ต้องแก้ปัญหาก่อน เนื่องจากการไฟฟ้าไม่มีให้เช่าในระหว่างที่ถอดลูกเดิมไป
ประมาณการให้ซ่อม ต้องใช้ส ารองก่อน 

: ซื้อใหม่ได้หรือไม่ ผอ.กองแผนซื้อเลยได้หรือไม่ 
 

: อาจจะต้องเข้าแผนเนื่องจากราคา ๓๐๐,๐๐๐.- กว่าบาท 
 

: จ าเป็นเร่งด่วน 
 

: เป็นครุภัณฑ์ต้องด าเนินการเข้าแผน 
 

: มีกรณียกเว้นหรือไม ่
 

: ถ้าจะซื้อต้องเข้าแผน 
 

: ซ่อมได้หรือไม ่
 

 

: ต้องรอการไฟฟ้าตอบกลับมา เสียประมาณ ๒ อาทิตย์ 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 
 

: สามารถยืมได้หรือไม ่
 

: ทางการไฟฟ้าแจ้งมาว่าไม่มีให้เช่า 
 

: น่าจะมีวิธีทางออก 
 

: ได้จัดให้มีจุดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ส าหรับผู้มาใช้บริการ ๔ มุม ในสนาม และ
ได้มีป้าย D-M-H-T-T ส าหรับประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา ฯ      
มีแอพพลิ เคชั่ น ไทยชนะติดไว้ประมาณ ๔๐ กว่ าจุ ดทั่ วสนามกีฬาฯ                
เพ่ือให้ประชาชนที่มาใช้บริการลงทะเบียนในการเข้าใช้บริการ มีการฉีดพ่นวัสดุ
อุปกรณ์กลางแจ้งทั้งหมดรวมถึงห้องน้ าทุกวันเวลาตั้งเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้น
ไปเบื้องต้นได้คุยกับช่าง ๑๖๐ kVA สามารถเปิดใช้ในสนามฟุตบอลได้           
เพราะสนามฟุตบอลน่าจะใช้อยู่ประมาณ ๑๐๐ kVA เดี๋ยวจะถามช่าง            
จากการไฟฟ้าอีกทีว่า เราติดตั้งตัวนี้แล้วเปิดได้ประมาณไหนบ้าง 

: โรงเรียนกีฬาฯแยกหม้อเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ 
 

: ยังไม่ได้ด าเนินการแยกหม้อ ในส่วนของหม้อทางกองการศึกษา ฯ จะเป็น
ต้นเรื่องท่ีได้ประสานเบื้องต้น จะอยู่ในแผนของกองการศึกษา ฯ 

: อยู่ระหว่างด าเนินการ การไฟฟ้าให้เราประมาณการการเดินสายออกมา 
ติดตั้งหม้อในเรื่องนี้การไฟฟ้าไม่ด าเนินการให้เรา จึงประสานไปยังกองช่าง
ระหว่างการออกแบบการเดินสาย ประมาณการราคาจ้าง เราสามารถ
ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ 

: ด าเนินการให้เรียบร้อย ค่าไฟจะได้ถูกลง 
 

: หน้าห้องรอง ผวจ. ได้ประสานมาว่าจะให้ปรับปรุงทางเข้าศูนย์ราชการ         
แห่งใหม่  ขออนุญาตมอบ ผอ.กองช่าง ไปประชุม 

 
มติที่ประชุม   :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา/ข้อหารือ 
นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

: ได้ตั้งกรอบอัตราก าลังแล้วเหลือในเรื่องของงบประมาณที่ยังไม่เป็นไปตาม
ประกาศ จะท าหนังสือเวียนขอความกรุณาทุกกองช่วยสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกองสาธารณสุขส าหรับกองสวัสดิการสังคมได้ตรวจสอบงบประมาณ    
ขอ ง ตั ว เ อ ง แ ล้ ว แ ล้ ว ก็ จ ะ โ อน งบป ระมา ณใ นส่ ว นนี้ ที่ เ ป็ น ภ า รกิ จ                            
ของกองสาธารณสุข ทั้งนี้จะต้องใช้งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งจะเป็น
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการของข้าราชการของกองสวัสดิการสังคม           
เท่าที่ดูตัวเลขโอนได้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  ยังขาดงบประมาณจ านวน 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 
 

 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท จะขออนุญาตท าหนังสือเวียน และขอความอนุเคราะห์
จากกองที่มีงบประมาณและคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ 

: ผู้บังคับบัญชาแต่ละกองช่วยตรวจสอบดู กองการเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจ าเป็นต้อง
ใช้หรือไม่ ถ้าจ าเป็นไปเกลี่ยจากกองที่ ไม่ได้ใช้ หลายๆโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการได้เนื่องจาก COVID-19 ดึงกลับมาเลย เช่น เรื่องการอบรมต่าง ๆ    
ดูเหตุผลความจ าเป็นต่าง ๆ 

: ส่วนใหญ่จะเป็นค่าตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการ         
ซึ่งตั้งตามกรอบและอัตราเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบ ขณะนี้มีข้าราชการไป
ช่วยราชการจ านวน  ๒ คน และมีความประสงค์จะขอย้ายสังกัด และ                
ในระหว่างที่รอรับโอนถ้ามีคนโอนมาเราก็ต้องจ่าย ในแนวของการตั้ ง
งบประมาณจะตั้งตามที่ถือปฏิบัติกันมา การตั้งในกรอบในส่วนของเงินเดือน
ไม่ได้ตั้งเต็มยอดทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานในการคิดค านวณ  
: ยังไม่ต้องรับโอนขณะนี้จนกว่าจะพ้นปีงบประมาณ 

 
: ไม่ได้ขัดข้องแต่ว่าแนวทางปฏิบัติ ต้องปฏิบัติตามนี้ 
 

: กรณีที่ รก.ผอ.กองสาธารณสุขได้ขอหารือประเด็นการโอนงบประมาณ 
เนื่องจากขณะนี้ต าแหน่งเป็นรักษาการหัวหน้าฝ่าย ๓ ฝ่าย ท่านนายก ฯ           
ได้ลงนามว่าต าแหน่งที่ว่าง ส่วนหนึ่งต าแหน่งที่จะรับโอนและได้ลงนามไปแล้ว
หลังจากที่ประกาศรับโอน ต าแหน่งผอ.กองสาธารณะสุข เรารับโอนข้าราชการ
จากหน่วยงานอ่ืนหรือข้าราชการ อบจ.ด้วยกันได้ลงนามในประกาศ                
อยู่ที่การตัดสินใจว่าจะรับโอนหรือไม่ ส่วนอีก ๔ เดือนที่จะต้องมีงบประมาณ
คือ ในขณะนี้ต าแหน่งที่จะรับโอนอยู่ที่การตัดสินใจท่านนายกฯ ยังไม่ตัดสินใจ
เรื่องงบประมาณจะต้องตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส่วนคนที่จะขอโอน         
นายก ฯ จะพิจารณาว่าในกองสวัสดิการจะขอย้ายไปยังกองสาธารณสุข       
ขอให้ย้ายไปปี ๒๕๖๕ จะได้ไม่ต้องยุ่งในเรื่องของการโอนงบประมาณ เพราะ
ขณะนี้เป็นข้าราชการภายในสังกัด อบจ.ว่าจะไปอยู่ขาดวันที่ ๑ ตุลาคม  
๒๕๖๔ แต่เรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ก็คือ เราสามารถไปช่วยได้โดยไม่ขาดจากต้น
สังกัดเดิม 
: เป็นแนวทางที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน เมื่อถึงเวลา ท าเรื่องขอมาและมีผล         
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ให้ช่วยราชการไปพลางๆก่อนจะได้ไม่ต้อง
ล าบากในเรื่องของขอโอนงบประมาณ ในส่วนของพัสดุ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
น่าจะยังพอใช้อยู่เรื่องการขอผอ.อะไรต่าง ๆ รับโอนอยู่ แต่ยังไม่มีใครโอนมา 
อยู่ที่นายก ฯ จะรับหรือไม่รับ ภายใน ๖๐ วัน สรุปโอนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
เป็นค่างบประมาณวัสดุอะไรต่าง ๆ แยกให้ชัดเจน หมวดครุภัณฑ์อะไรต่าง ๆ 
: จากที่ อบจ.ของเราได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ในส่วนของ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขออนุญาตในที่ประชุมพิจารณาหารือเรื่องของการใช้ห้อง
ประชาสัมพันธ์ (เดิม) อาคาร ๑ ชั้น ๑ ซึ่งในปัจจุบันเราใช้เป็นในส่วนของการ
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าส านักปลัด ฯ 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าส านักปลัด ฯ 

 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 

ติดต่อสอบถาม และลงรับหนังสือภายนอกจะอยู่ในความดูแลของส านักปลัด ฯ
จากนโยบายของท่านนายกฯได้มอบหมายให้ส านักปลัดฯด าเนินการออกแบบ
เพ่ือใช้ห้องประชาสัมพันธ์เป็นห้องรับรอง จากการปรับโครงสร้างแล้ว            
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ยังต้องมีในส่วนของติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล       
จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมในการพิจารณาอนุญาตให้ประชาสัมพันธ์ใช้พ้ืนที่      
ซึ่ งอยู่ ด้ านหน้า เป็นห้องขนาด ๔x๔ เ พ่ือเป็นการปฏิบัติ ราชการของ                
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

: ด าเนินการคุยกันเบื้องต้นแล้วว่ามีช่องมีอะไรที่ไว้บริการประชาชนได้       
เอาบอร์ด สจ.ออก 

: หาที่ติดใหม่ดูแล้วจากด้านหน้าที่เป็นค าว่าติดต่อสอบถามจะเป็นด้านหน้า 
ของห้องรับรองจะเป็นการตกแต่งในเบื้องต้นได้ประสานกับส านักปลัดฯ และ
ส านักปลัดฯได้ประสานกองช่าง เพ่ือออกแบบห้องอยู่ 
: ห้องนั้นจะท าเป็นห้องรับแขก เผื่อมีผู้สูงอายุมาติดต่อราชการเดินไม่ไหว       
ก็ใช้รับรองในห้องนี้  หรือเป็นผู้มาติดต่อราชการก็มาใช้บริการห้องนี้ ได้         
แต่ต้องมีแต่ต้องมีควบคุมการใช้ห้องไม่ให้ชนกัน 

: เกี่ยวเนื่องกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอใช้พ้ืนที่ ซึ่งส านักปลัดฯ ได้ประสานกับ
กองช่างด าเนินการในสองส่วน คือ การปรับปรุงห้องรับรอง และปรับปรุง        
ห้องปฏิบัติงานส านักปลัด ฯ ซึ่งจะขออนุญาตขยายพ้ืนที่ โดยการทุบห้อง
ท างานออกเหลือห้องเดียว 
: พ้ืนทีเ่ยอะเกินไปหรือไม่ 
 
: ขณะนี้ก าลังคิดว่าจะให้ฝ่ายป้องกันฯ ที่เก่ียวกับงานธุรการเข้ามาอยู่ เนื่องจาก
ไม่สะดวกในเรื่องของการประสานงานข้อมูลต่าง ๆ อาจจะปรับให้เข้ามาเป็น
เป็นบางส่วน 

: กองช่างออกแบบน าเข้างบประมาณปี ๒๕๖๕ 

 

: ขอหารือเรื่องที่สอง ซึ่งเป็นงานปกติที่ในส่วนที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการ
ในการจัดท าป้ายคล้องคอประจ าตัวของผู้บริหารและบุคลากร อบจ.ทุกท่าน
เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการท างาน ขอหารือว่าจะมอบงานนี้ ให้กับทาง            
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องรับรู้และ
อาจจะต้องประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่สะดวกติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่ 

: กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการดูเรื่องนี้ด้วย 
 

: มีประเด็นข้อหารืออยู่หนึ่งเรื่อง เรื่องการจัดท าห้องน้ าจากเงินรางวัล 
เนื่องจากล่าสุดได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ติดระเบียบตัวใหม่จึงต้องยกเลิก ประกอบกับ
วัตถุประสงค์ในการสร้างห้องน้ าอาคาร เพื่อให้เด็กโรงเรียนกีฬา ฯ ใช้ประโยชน์
เป็นส่วนมาก แต่วัตถุประสงค์ของเงินรางวัลเพื่อบริการสาธารณะ 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสรมิฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 
 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสรมิฝ่ายกีฬา ฯ 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสริมฝ่ายกีฬา ฯ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุ ฯ 
 
 
 

 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุ ฯ 
 

: ก็ถือว่าเป็นสาธารณะเนื่องจากอยู่ในสนามกีฬาฯ 
 

: จุดที่สร้างเป็นจุดอับ ไปเอ้ือให้เด็กมากกว่าประชาชนทั่วไป เกรงว่าจะผิดหลัก
ของการใช้เงิน สร้างบริเวณด้านหลังติดก าแพง กลัวว่าจะมีปัญหาในอนาคต
ต่อไปได้หารือกับทางโรงเรียน โรงเรียนได้งบประมาณในการปรับปรุงล่าสุด   
๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

: ยังไม่ได้งบประมาณ ซึ่งปัญหาเดิมของหอชมพูพันธ์ทิพย์ คือ ทุกชั้นห้องน้ า
ใช้การไม่ได้ จึงเกิดปัญหา และแก้ปัญหาโดยน าเงินรางวัลไปสร้างห้องน้ า
บริเวณด้านหลังหอชมพูพันธ์ทิพย์ติดกับรั้วทางตึก ในส่วนของเด็กเราท าช่อง
ที่จะเข้าไปใช้เบื้องต้นน าเรียนว่าขณะนี้ก าลังปรับปรุงหอชมพูพันธ์ทิพย์            
ใช้เงินเหลือจ่ายในปี ๒๕๖๔ ก าลังจะออกแบบเพื่อที่จะแก้ไขอย่างยั่งยืน 

: ถ้าไม่สร้างบริเวณนี้แล้วจะไปสร้างบริเวณไหน และน าเงินไปท าอะไร 

 
: ห่วงว่าไม่ได้เป็นการบริการสาธารณะโดยตรง กลัวว่าจะมีการตรวจสอบมา
และมีปัญหา ขอเสนอเพ่ิมเติมคืออยากหารือกับ ผอ.โรงเรียนกีฬา ฯ อยาก        
จะท าเป็นจุดน้ าดื่มท่ัวทั้งสนามจะดีกว่าหรือไม่ 
: ตั้งเป็นงบปกติดีกว่าหรือไม ่
 

: จุดน้ าดื่มโดยผ่านเครื่องกรองระบบอย่างดี 
 

: ถ้าจะติดตั้งให้ดูการลดการสัมผัส 
 

: ขออนุญาตเพ่ิมเติมที่สาธารณะลดการสัมผัสโดยตรงในส่วนของระบบน้ า
เป็นประเด็นส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กเราและผู้ที่มาใช้บริการ 

: สรุปแล้วงบประมาณนี้ยังท าเหมือนเดิม ปรับรูปแบบนิดหนึ่งอาจจะมีประตู
เข้า-ออก ล็อคกุญแจได้ เป็นประตูเหล็กและเขียนป้ายว่าบริการสาธารณะ 

: จะหารือเรื่องที่ว่ามีระเบียบตัวใหม่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                        
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่
สอง ที่เพ่ิมเข้ามาก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการท า
ประกันภัยรถของทางราชการของ อปท.ภาคบังคับ หมายความว่าคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ คือ ต้องให้ท าและทางกองได้ท าหนังสือแจ้งไปยังทุกส่วน
แล้ว ยังเงียบกันอยู ่

: ต้องท า พรบ. ผู้ประสบภัยทางรถท้ังนั้น รวมเครื่องจักรด้วยหรือไม่ 
 

: พรบ. รถยนต์ของทางราชการ ปกติจะยกเว้นไม่ต้องท า 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุ ฯ 
 
นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าส านักปลัด ฯ 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าส านักปลัด ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าส านักปลัด ฯ 
 
นายอณุรัตน์ แก้วทองค า 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ                 
 
 

: เครื่องจักรมีทะเบียนทุกคัน พวกนี้ต้องท าหมด ค่าประกันเสียหรือไม่ 

 
: เราต้องท า พรบ. กับประกัน ต้องเสียค่าประกันเป็นรายจ่าย เพ่ือให้ได้        
มาซึ่งบริการจะให้แต่ละกองสามารถตั้งงบเบิกตรงนี้ได้ บังคับตามระเบียบ 
 

: ปกติทางส่วนราชการจะไม่ให้ท า พรบ. เนื่องจากว่ามีวินัยข้าราชการ คือ         
การที่เกิดความเสียหายขึ้นสามารถเรียกร้องเอาจากผู้ท าละเมิดคือ พนักงาน 
ขับรถยนต์ ทีนี้จะเกิดปัญหาคือส่วนราชการต้องส ารองจ่ายให้ก่อนและ          
ไปฟ้องร้องอีก ทีหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหา และงบประมาณไม่ได้มากมายอะไร           
จึงเปิดโอกาสให้ท า พรบ. และเบิกจ่ายได้ แต่ถ้าเมื่อก่อนเคยมีพนักงานขับ
รถยนต์ลดความเสี่ยงตัวเองก็ขอท า พรบ.แต่เป็นคนจ่ายเองซึ่งไม่ถูกต้อง
เนื่องจากทรัพย์สินเป็นของทางราชการเลยเกิดหนังสือระเบียบตัวนี้ขึ้นมา            
ให้ส่วนราชการสามารถจัดท า พรบ. ได ้

: ยกเว้นบางอย่างได้หรือไม่เช่น เครื่องจักร รถบดถนน รับไว้พิจารณา
ด า เนินการในปี งบประมาณถัด ไปหรือแต่ละกองไปตั้ ง งบประมาณ                
โดยไปส ารวจดูรถที่ จดทะเบียนกับกรมการขนส่ งทุกคันด า เนินการ                
ให้เรียบร้อย ยกเว้นรถเช่า 

: เนื่องจากทางงานท่องเที่ยวได้เสนอโครงการจัดตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๕   
จะมีโครงการหนึ่งจะขอหารือในที่ประชุม คือจัดแสดงแสงสีเสียงละครอิง
ประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติซึ่งในตัวหลักการและเหตุผลและรูปแบบหรือ       
สิ่ งที่ จั ดแสดงเข้ าข่ ายเป็นละครอิงประวัติศาสตร์จะขอหารือว่ า ควร                 
จะมอบหมายให้ทางกองการศึกษาฯ ฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ฯ เป็นผู้ด าเนินการ
หรือไม่ เพราะตรงนี้เก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม 
: เดิมกองการศึกษาฯท าแล้วโอนงานให้ส านักปลัดฯใช่หรือไม่ 

 
: เดิมทางฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดูโดยลักษณะ  
ของงานเนื้อโครงการเป็นงานของวัฒนธรรม 
 

: ช่วยกันด าเนินการ ถ้าสงสัยอะไรให้สอบถามปลัดฯ  
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

: ถ้าเป็นเงินอุดหนุนต้องให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท าหนังสือขอรับ           
การหัวหน้าส านักปลัด ฯ สนับสนุนโครงการมาจะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจึงถึงจะตั้งงบประมาณได้ 
: ขอเสนอว่าภารกิจที่รับผิดชอบเดิมอยู่กับกองการศึกษาฯ เพราะฉะนั้น         
กองการศึกษาฯ ก็เป็นเจ้าภาพตามเดิม พอปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานท่องเที่ยว
มาอยู่กับส านักปลัดฯ เพราะว่าหลักการคือไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยว โครงการนี้
น่าจะอยู่ที่กองการศกึษา ฯ ปรับแผนงานอะไรให้ถูกต้อง 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 
 

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายก อบจ.พล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 

: กองการศึกษาฯด าเนินการเรื่องงบอุดหนุน ประสานงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ให้เรียบร้อย 
 

: ฝากตามเรื่องข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ ตอนนี้ท าหนังสือไปทวงส านักปลัด ฯ     
กองช่าง กองสาธารณสุข ที่ยังไม่ส่งเร่งด าเนินการ 
 

: จริง ๆ การจัดท างบได้ขอเอกสารกองที่เกี่ยวข้องมาดูยังไม่ครบ เนื่องจาก       
จะมีหลายกองที่มีงานโอน ตัดโอน เพ่ือตรวจสอบว่างบประมาณในปี ๒๕๖๕ 
จะไม่กระทบต่อโครงสร้าง เช่น เรื่องเจาะบ่อบาดาล เดิมอยู่กองช่าง ปัจจุบันไป
อยู่กองทรัพย์ฯ ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ เช่น วัสดุ อุปกรณ์  
เพราะเวลาที่เปลี่ยนงบใหม่เราต้องมองภาพให้เห็นว่าภารกิจเดิมให้เจ้าหน้าที่               
ไปประสานงานเจาะบ่อด าเนินการปี ๒๕๖๔ สามารถท าได้หมด แต่พอมีกรอบ
เพ่ิมเติมภารกิจไปอยู่ที่กองทรัพย์ฯ เขาจะไม่มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์          
โดยได้พยายามลดช่องว่าง เพ่ือให้งานเดิมท าให้เสร็จตามค าสั่ง งานที่ไปใหม่      
จะได้ไม่บกพร่อง เพราะการร้องขอใหม่จะไป หรือแม้กระทั่งงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไปอยู่ที่ส านักปลัดฯโดยได้แนะน าให้ ประสานกัน        
การท างานจะได้ ไม่ติดขัด เช่น งบประมาณ เบี้ยเลี้ยง น้ ามัน ถ้าไม่มี
ประสานงานภารกิจที่เรารับผิดชอบอยู่จะสะดุด  เรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๔ 
หลาย ๆ กองยังไม่ด าเนินการอะไรเลย ติดตามแทบทุกวันเรื่องของการร่าง
ขอบเขตต่าง ๆ ยังไม่เคลื่อนไหว วิธีการจะซื้อแบบไหน กับใคร จะช่วยดูให้ เช่น 
เครื่องออกก าลังกาย ให้เสนอมาก่อนถ้าไม่ได้ จริง ๆ เราจะไปขออนุมัติผู้ว่าฯ 
ด าเนินการแล้ว ไม่มีสินค้าประเภทนี้จึงไปขอใช้สินค้าต่างประเทศเป็นด่าน
สุดท้าย อยู่ ๆ จะไปขอเลย รู้ได้ไงว่าไม่มีได้หารือกันหมดแล้ว อยากให้เร่ง        
ในหลาย ๆ เรื่องห้องภาพยนตร์ที่วังจันทน์ยังไม่ไปถึงไหนจะท าให้งบประมาณ
ตกไปแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายฝากให้กองที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือกัน 

: เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย ซึ่งได้เป็นประธานในการร่าง
ขอบเขต จริง ๆ แล้วกรรมการไม่ได้นิ่งนอนใจเนื่องจากเปลี่ยนระบบขณะนี้ 
ลองหาวิธีที่ดีที่สุดและถูกต้องตามระเบียบได้สอบถามกับทางกองพัสดุแล้ว 
ขณะนี้มีการประชุมกรรมการและให้ท าตามกระบวนการ คือ Made in 
Thailand ถ้าไม่มีถึงจะเข้ากระบวนการต่อไปขอความเห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด ที่ช้าเนื่องจากในเรื่องของคนที่จะชี้แนะความถูกต้อง          
ขณะปฏิบัติตามระเบียบเป็นไปตามระเบียบกระบวนการคือหาคุณสมบัติ        
ที่ เ ป็ น  Made in Thailand ถ้ า ไ ม่ มี ก็ เ ข้ า ก ร ะบวนกา รที่ ส อ งซึ่ ง เ ดิ ม
คณะกรรมการจะคิดเองเลยว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่มีผลิตในไทยไม่มีสินค้า     
ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้ ขณะนี้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 
: ประกาศออกมาหรือยัง Made in Thailand 
 
: ขณะนี้ทางเลขาเจ้าหน้าที่เซ็น 
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สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสรมิฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสรมิฝ่ายกีฬา ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

สอ.ธีรพล เงกสอนอ 
รก.หัวหน้าส่งเสรมิฝ่ายกีฬา ฯ 
 
 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 

 
นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เป็นเลขาคณะท างานชุดนี้ ขณะนี้ได้จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะซึ่งให้พัสดุ
ตรวจแล้ว ต้องใช้เวลาเนื่องจากเรามีบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการด้วย 
ตอนนี้ เบื้องต้นเตรียมส่งแล้วแต่มีข้อแก้ไขอีกหนึ่ งแผ่นคือหน้าสุดท้าย            
ในคุณสมบัติที่กรรมการจะต้องส่งกลับไปให้ดร.ธีรวัฒน์ที่ชลบุรีเซ็นอีกรอบหนึ่ง 
และรอส่งกลับมาเพื่อเสนออีกทีเพ่ิมตรงข้อระเบียบหนังสือ ว๘๙ 
: ได้ประสานงานเบื้องต้นแล้วหรือไม ่

 
: เบื้องต้นประสานทางโทรศัพท์แล้ว 
 
: ให้เขาเขียนมาให้ชัดเจนและเราจะได้พิมพ์ตามนั้น ได้ให้เขาตรวจหรือยัง 
 

: รายละเอียดถูกต้องหมดแล้วผิดในรายละเอียดของคุณสมบั ติเพ่ิมตาม          
จากประกาศตัวนี้ หน้าสุดท้ายเขียนไปแล้วระเบียบตัวใหม่ไม่ครอบคลุม          
เลยมีเพ่ิมเติมเช่นเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย แต่ทางกองพัสดุฯแจ้งว่า       
ต้องมีเพ่ิมเติมอีก 
: ที่จริงแล้วในการท างาน ต้องบอกว่าก่อนที่จะส่งอะไรให้ทางกองพัสดุ ฯ ตรวจ
ให้เรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะผ่านต้องให้กองพัสดุฯตรวจก่อน เน้นย้ าว่าต้อง
ถูกต้องตามระเบียบ 

: ด าเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณนี้ ขอแจ้งข้อหารือในการเข้าร่วม 
ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนภายในบึงราชนก
ขอให้เป็นที่ออกก าลังกายของประชาชน ทาง ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็เห็นด้วย    
แต่ห้ามมิให้จัดกิจกรมสันทนาการ ในเรื่องของมานั่งคุยต่างๆใครคุมบึงราชนก
ให้ติดป้ายว่าเปิดให้วิ่งห้ามสันทนาการ ประชุมครั้งที่แล้วยังไม่ได้แจ้ง 

: เห็นหนังสือข้อสั่งการล่าสุดที่สั่งขยายเวลาปิดถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

: ให้ยามเอาเครื่องวัดอุณหภูมิไปเช็ค สรุปแล้วคือเปิดเพ่ือการออกก าลังกาย
ห้ามสันทนาการรวมกลุ่มเด็ดขาด ขอความร่วมมือ 

มติที่ประชุม     :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

 
นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
 

: ขอขอบคุณทางกองช่างที่สนับสนุนบุคลากรและรถไปปรับพ้ืนที่ขณะนี้      
เมื่อวานนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว หาหินเกล็ดหินขลุกมาเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์
ปรับบริเวณหอพัก 

: ขอเพ่ิมเติมข้อมูลที่มีการรายงานข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาล เมื่อวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตรวจสอบเอกสารในเรื่องของการขอเบิก สปสช. 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายอณุรัตน์ แก้วทองค า 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: รวมถึงข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ด้วยหรือไม่ ท าไมตั้ง ๘๐๐ คน 
 

: จ านวน ๘๐๐ คน รวมถึงข้าราชการบ านาญ และบิดา มารดา และบุตรโดยชอบ               
ด้วยกฎหมายในครอบครัวผู้มีสิทธิ์ ส าหรับภรรยาอยู่ท้องถิ่นให้ใช้สิทธิ์ของตนเอง
ส าหรับบุตรให้สิทธิของบิดาก่อน หากบิดาไม่ได้รับราชการให้ใช้สิทธิมารดา 
 

: สรุปสิทธิ์ต้องท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
 

: แจ้งเตือนและซักซ้อมทุกส่วนราชการรวมถึงหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องการท าแผน และท างบฯ จะแบ่งเป็นสองเรื่องคือ 
   ๑.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางเราได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการไปทบทวน
พิจารณาโครงการที่ผิดพลาดที่จ าเป็นจะต้องแก้ไขรวมไปถึงแก้ไขค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง             
จะกระทบกระเทือนไปถึงการเบิกจ่ายการอ้างอิงองค์กรผิด ชื่อฝ่ายผิด ชื่อคนผิด
ชื่อต าแหน่งผิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย          
ที่จะประกาศให้ทุกท่านท าบันทึกขอแก้ไขค าชี้แจงมาด้วยเพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายในกรณีที่ข้อบัญญัติของท่านเป็นชื่อกองเดิมให้ท าเรื่องมาแก้ไข ในกรณีที่
เป็นการแก้งบประมาณและไปกระทบถึงแผนให้แก้แผนมาด้วย แก้แผนก่อนและ
ไปแก้งบ แก้แผนจะมี ๒ แบบ คือแก้ไขโดยอ านาจของสภาฯ และแก้โดยอ านาจ
นายก ฯ ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาของทุกส่วนเพราะจะไปทีละเรื่อง บางโครงการ
กองอ่ืนเขารีบ เราก็ต้องไปเรียกกรรมการมาทีละคนซึ่ งจะเสียเวลามาก            
ซึ่งหนังสือที่ได้แจ้งแล้ว ๓ รอบ ครบก าหนดไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ และจะก าหนดให้มีการประชุมในเร็ว ๆ นี้.  
   ๒. ส าหรับในปี ๒๕๖๕ ที่ท่านปลัดฯได้แจ้งให้ได้รับทราบว่าจะด าเนินการ
จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ โดยได้แจ้งให้            
ในที่ประชุมทราบ ๓ - ๔ ครั้งในคราวประชุมคณะผู้บริหารไปแล้ว แต่เนื่องจาก 
มีการปรับโครงสร้างท าให้คน งบประมาณ งาน ปรับเปลี่ยนไปเลยได้ชะลอไว้ 
และมีหนังสือแจ้งเตือนไปอีกรอบหนึ่งซึ่งจะครบก าหนดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ในส่วนที่จะเตือนหรือซักซ้อมไว้ คือ  
   ๑. ให้ท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลับไปทบทวนในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๖๑-๖๕ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการหมายถึงว่ามีโครงการนั้น ๆ อยู่แล้ว และปรับแผน
ย้ายช่องมาให้อยู่ ๒๕๖๕ อันนี้เป็นอ านาจท่านนายกฯย้ายช่องไปพิจารณาดูว่า
อันไหนที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ย้ายมาเลย  
   ๒. ค่าใช้จ่ายในกอง งบประจ า เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่ารักษา ค่าเล่าเรียน 
ถ้าไม่อยู่ในแผนก็จัดท าเป็นรายจ่ายประจ าโดยใช้ยอดของปีที่ล่วงมา รวมถึง        
การโอนงบโอนเพิ่มด้วยท าเป็นสถิติไว้ ท าเสนอไว้ในร่างข้อบัญญัติ ๒๕๖๕ รวมถึง
โครงการที่จะด าเนินการในเชิงรุกให้ประมาณการตามรูปแบบตามคู่มือ  
   ๓. ทบทวนซักซ้อมให้น านโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาไปจัดท ากิจกรรม
โครงการเพ่ือน าเข้าแผน ๒๕๖๕ รวมถึงข้อเสนอของสมาชิกด้วย และน าเข้าสู่



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 
 

 

หน้า 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายอณุรัตน์ แกว้ทองค า 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายอณุรัตน์ แก้วทองค า 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายอณุรัตน์ แก้วทองค า 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ 
 
 
 

 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

บรรจุไว้ในแผน ฯ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา    
ของแต่ละฝ่ายแต่ละกองแล้วมาให้ท่านปลัดฯเรียกประชุมกลั่นกรองในเบื้องต้น 
น่าจะไม่ เกินสองอาทิตย์นี้ เพราะงบประมาณปี  ๒๕๖๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยให้เสนอก่อน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่การให้คะแนน
ประเมินประเมินก่อน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพราะฉะนั้นจะต้องปรับปฏิทิน
การจัดท าการเสนอร่างต่อสภาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม และเสนอผู้ว่า 
ฯ ส่วนผู้ว่า ฯ             จะลงนามเมื่อไหร่ก็ไปมีผลบังคับใช้ประกาศวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ เหมือนเดิมแต่คะแนนการประเมินผู้บริหารทุกอย่างจะอยู่ที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔                  จึงขอความร่วมมือทุกท่านสร้างคะแนนจุดนี้ให้
ด้วยรวมถึงเรื่องการซ่อมปรับปรุงศาลาประชาคม ถ้าประมาณการและท า
โครงการเสร็จให้เสนอเข้าปี ๒๕๖๔             เลย ถือเป็นหน้าเป็นตา ถ้าท าปี 
๒๕๖๔ ได้ให้เข้าแผนปี ๒๕๖๔ ไว้ เผื่อจะกันเงินเพ่ือที่จะด าเนินการหลังตุลาได้
เลย ถ้างบ ๒๕๖๕ กว่าเงินจะเข้าไตรมาส ๒           กว่าจะจัดหาผู้รับจาก
ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถ้าท าแผนปี ๒๕๖๔           ได้กันเงินไว้ โอน
เงินไว้จะได้ด าเนินการทันที 

: ให้แต่ละกองไปคิดแผนงานโครงการเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ท าประชาคม ลดขั้นตอนเหมือนเดิมหรือไม่ 

: ให้ชะลอไปก่อน ให้งดไปก่อน เพราะห้ามประชุม แต่เมื่อก่อนจะใช้อ านาจ       
ของมหาดไทยยกเว้นการท าแผนโดยผ่านประชาคม แต่ตอนนี้ไม่ได้ยกเว้น      
แต่เราไม่สามารถประชุมได้ 
 

: เช่นโครงการ ๕๕๖ ล้าน ของผู้ว่าฯ งบเงินกู้ ไม่ต้องมีแผน ขอไปได้เลย 
 

: ของเราก็ไม่ต้องมีแผนได้ถ้าเขาสั่ง ยกเว้นนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายของมหาดไทย 
 

: ไม่ใช่ไม่มีแผน ขั้นตอนการท าแผนเดิมต้อง ๓ ขั้นตอนหรือไม่ 
 

: ขั้นตอนยังท าเหมือนเดิม และยังถูกสั่งให้ชะลอการประชุมไว้ ถ้าจะเป็นไปได้
ต้องไปจังหวัดให้ยกเว้นการจัดท าแผนของอบจ. คือเราจะไม่ผิดระเบียบเรื่องการ
ประชุม ๓ คณะ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน ได้ไม่เกิน ๒๐ คน ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา ได้ไม่เกิน ๕๐ แต่ประชาคมระดับจังหวัด ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพราะต้องประชาคม และไม่สามารถประชุมทางไกลได้เพราะ ๙ 
อ าเภอ ด าเนินการยาก 

: รีบด าเนินการ เป็นการลดขั้นตอนจะได้ท างานคล่องตัวฝากฝ่ายประชาสัมพันธ์
ท าคลิปหรือสื่อเก่ียวกับเชิญชวนการฉีดวัคซีน 

: ขณะนี้เตรียมไว้ ๔ คลิป ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของเรา ตั้งแต่ในบ้านออกข้าง
นอก การเฝ้าระวัง และมาตรการ D-M-H-T-T 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุฯ 
 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
นายพิชิต  ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง ฯ 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองฯ 
 
 
 

 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

 
: ให้ท าคลิปฉีดวัคซีน ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน 

 
: เรื่องวัคซีนด าเนินการท าเพ่ิม 

 
: ไปหาข้อมูลทาง สสจ.ว่ามีการลงทะเบียนอย่างไร ยกตัวอย่างต่างประเทศ      
ที่ใช้ชีวิตอย่างปกติ 
 

: กองพัสดุฯได้จัดสรุปเรื่อง SME เรียบร้อยแล้ว และจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าพัสดุของแต่ละกองมาประชุมท าความเข้าใจกัน ในเรื่องวิธีการจัดซื้อของ SME 
ซึ่งจะแจ้งก าหนดวันให้ทราบต่อไป 
: เป็นระเบียบใหม่ที่ทางกรมบัญชีกลางได้ก าหนดมาใช้บริการ SME                 ที่
จดทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ส่งผลต้องยกเลิกประกาศต่าง ๆ ให้หมด 
: ขอรายงานผลที่ประชุมแผนงานบึงราชนกตามที่เสนอไปคือว่ามีความก้าวหน้า
การด าเนินงานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ าแล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์      
เรื่องการขุดลอกคลองระบายน้ าแล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของ อบจ.         
ได้น าเสนอเรื่องของการขับเคลื่อนซึ่งเป็นแผนด าเนินการในปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙  
: อย่าลืมเรื่องของ ดร.เดช ขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วที่จะออกแบบ ติดตาม
งบประมาณส ารวจรอไว้เลยปี ๒๕๖๕ ก็ได้ ออกแบบรอไว้ เป็นงบประมาณ   
จ้างศึกษาออกแบบ 
: จ้างศึกษาออกแบบท าแผนแม่บทและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้น 
 
 

: ด าเนินการให้เรียบร้อย ให้ครบกระบวนการ 
 

: ดูจากตัวแผนงานที่เราเสนอปรับปรุงรูปแบบ 

 

: ปรับปรุงยังเหมือนเดิมใช่หรือไม่สวนสาธารณะระดับชุมชนระดับเมือง  
รูปหัวนกยังอยู่เหมือนเดิม 

: เราจะชูความส าคัญของบึงราชนกว่าเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลก เพียงแค่
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง ๑๐ นาที จากใจกลางเมืองมีศักยภาพในการพัฒนาเมือง 
Mice city ได้ระบบขนส่งสาธารณะขยายเชื่อมโยงสายสีแดงไปยังเป็นการพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียว สนับสนุนการพัฒนาเมือง Smart City โครงการพัฒนาบึงราชนก 
เ พ่ือเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่ าง รูปทรงก็ยั ง เป็นตาม               
กรมชลประทานก าหนดตัวนกก็ยังคงเดิม 
 

: ความคืบหน้าบึงราชนกถึงไหนแล้ว 
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นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองฯ 
 
 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

 
: ในเรื่องการบริหารจัดการด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

: จะขุดเมื่อไหร่ ได้งบประมาณหรือยัง 

 
: การขุดลอกเสนอเป็นปี ๒๕๖๕ และทางเลขาน ุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ า 
หัวหน้าฝ่ายผังเมืองฯ แห่งชาติเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเป็นไปตามแผนหลัก
ชลประทานขุด ก าลังพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๕ ต้องดูความทับซ้อน                
ของแผนงาน ในส่วนของการขุดลอกคลองวงพาดแล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว              
ในส่วนคลองระบายน้ าแล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์
: อันนั้นเป็นคลองที่อยู่ในพ้ืนที่ของเขตจัดรูปที่ดินฯมากกว่าเลยน ามาผนวก            
กับบึงราชนกให้เห็นถึงความก้าวหน้าของงาน การย้ายเสาไฟ เสนอว่าท าเป็นคัน
ไว้และท าคอนกรีตพาดไว้ที่เดิม และมีช่องระบายน้ าท าทางเชื่อมบึงให้น้ าถึงกัน 
: ขอขอบคุณกองพัสดุและทรัพย์สินเจ้าภาพอาหารและเครื่องดื่ม 

 
มติที่ประชุม   : รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 

 
      ลงชื่อ...................................................ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                 (นางกรวิการ์  ผูกพานิช) 
                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
  
 
      ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
                 (นางอรัญญา  เนตรผสม) 
             หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  


